

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 3403-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

"V/v ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh bạch hầu"

KHẨN

**Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;
- Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.**

Căn cứ Công văn số 2820/UBND-VX ngày 26/7/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Công văn số 5266-CV/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 27/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 và diễn biến dịch bệnh bạch hầu, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh trong tổ chức các hoạt động ngay tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn duy trì công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 (*đường dẫn nội dung Chỉ thị: <https://bit.ly/CT19covid>*), đảm bảo thường xuyên đăng tải thông tin trên các kênh thông tin đại chúng, trang mạng xã hội của đơn vị; vận động đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện khai báo y tế theo quy định bằng ứng dụng Bluezone, NCovi trên thiết bị di động.

Thường xuyên nắm bắt và tuyên truyền các thông tin chính thống về diễn biến dịch bệnh, tuân thủ các hướng dẫn, quy định trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố; kịp thời thông tin về các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 và hiện đang có mặt trên địa bàn để áp dụng biện pháp giám sát y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

- Các trường hợp có triệu chứng đường hô hấp, nghi mắc dịch bệnh Covid-19: cần mang khẩu trang và đến bệnh viện quận, huyện khai báo y tế để được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

***Lưu ý:** không di chuyển bằng phương tiện công cộng.

- Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân đã được công bố hoặc có đến các địa điểm được cảnh báo y tế do từng có tiếp xúc với bệnh nhân: thực hiện khai báo y tế và liên hệ ngay với y tế địa phương để được hỗ trợ.

- Các trường hợp khác: thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà, Trung tâm Y tế các quận, huyện sẽ hướng dẫn thời gian, địa điểm để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn mức độ cách ly tùy theo kết quả điều tra dịch tễ.

- Danh sách số điện thoại đường dây nóng của các Trung tâm Y tế: <https://bit.ly/hcdc1>.

Các cơ sở Đoàn duy trì vận hành Đội hình tình nguyện phòng, chống, ứng phó dịch bệnh Covid-19 của đơn vị, sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh (hỗ trợ phun khử khuẩn, nhập liệu tờ khai y tế, hỗ trợ người dân khó khăn...), chủ động liên hệ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ để được hỗ trợ dung dịch khử khuẩn Anolyte.

2. Đối với dịch bệnh bạch hầu:

Tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và người dân về đặc điểm của bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (*Nội dung tuyên truyền: <https://bit.ly/hcdc2>*).

Nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh tại đơn vị và các địa bàn chiến sĩ tình nguyện hệ đang thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chiến sĩ trong tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện. Riêng các cơ sở Đoàn có chiến sĩ tình nguyện hệ đang thực hiện nhiệm vụ tại 04 địa phương có xuất hiện dịch bệnh (các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Bình Phước) thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh, đề nghị chiến sĩ không di chuyển đến các địa bàn huyện, xã đang có dịch hoặc lân cận ổ dịch.

3. Quan điểm chỉ đạo chung đối với việc tổ chức các hoạt động trong tình hình hiện nay:

Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, Nhà Thiếu nhi các Quận - Huyện chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn, ngoài ra, tại các khu vực lễ tân của đơn vị cần trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay khô, bố trí nhân viên đo thân nhiệt. Tiếp tục duy trì tổng vệ sinh, khử khuẩn hàng tuần.

Tạm ngừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các lớp trang bị kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động tụ tập đông người.

Khi tổ chức các hoạt động chuyên môn phòng, chống dịch phải đảm bảo việc đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn đối với tất cả những người tham gia thực hiện việc giãn cách tiếp xúc giữa những người tham gia để đảm bảo phòng, chống dịch.

Đối với cuộc họp, hội nghị thì áp dụng các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định (đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự, rửa tay sát khuẩn, thực hiện ngồi giãn cách đối với người xung quanh).

Duy trì các hoạt động tổ chức thực hiện công trình, hoạt động an sinh xã hội nhưng khi tổ chức cần rà soát số lượng người tham gia phù hợp (*đơn vị thực hiện công trình, đơn vị tiếp nhận sử dụng công trình, nhà tài trợ*) và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

4. Chế độ thông tin:

Các đơn vị chủ động nắm bắt dư luận trong nhân dân về công tác phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh, kịp thời thông tin về những trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng.

Các đơn vị gửi báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch tại đơn vị về Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn vào ngày thứ Năm hàng tuần thông qua địa chỉ hộp thư điện tử: **banmattrand@gmail.com** từ nay đến khi có chỉ đạo mới.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành Đoàn: Thường trực, các Ban - VP;
- Lưu (VT-LT).

**TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
CHANH VĂN PHÒNG**



Đỗ Phan Như Nguyệt

